



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๒๒

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๖.๐๕/๒๐๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลกาวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

เรื่องเดิม

ด้วยงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้จัดทำโครงการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยได้จัดทำแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อเท็จจริง

ในการประชุมตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม ๖๐ คน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างมาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตร่วมกัน เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดเกิดจิตสำนึกและปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต เห็นควรนำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.selaphumhospital.go.th เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางพัชรพร เพ็งพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(/) อนุญาต




(นายบุญมี โพธิ์สนาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสลภูมิ วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๘ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Link ภายนอก : www.selaphumhospital.go.th หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายณพดล สาสีทธิ) นักจัดการทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายบุญมี โพธิ์สนาม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางพัชรพร เพ็งพันธ์) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	